



# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/การเมือง

วันที่: พุธ 13 มิถุนายน 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10059

หน้า: 3(บน)

Col.Inch: 34.70 Ad Value: 41,640

PRValue (x3): 124,920

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ตู๋ลั่นแตงตั้งสีงากก็ห้ามเรียกเงินทหารทำได้ตร.ก็ต้องได้-ชูระบบ'ฟาสต์แทร็ก'

## ตู๋ลั่นแตงตั้งสีงากก็ห้ามเรียกเงินทหารทำได้ตร.ก็ต้องได้-ชูระบบ'ฟาสต์แทร็ก'

วันที่ 12 มิ.ย. ทีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. กล่าวหลังการประชุมกรม.สัญญาว่า ได้สั่งการที่ประชุมเรื่องการปฏิรูปตำรวจ 1 ปีที่ผ่านมาทำในสิ่งที่ทำได้อีกก่อน ส่วนการแต่งตั้งขอให้เกิดความชัดเจน ต้องไม่มีการทุจริต เรียกเงินเรียกทอง ตรงนี้ทหารทำได้ตำรวจก็ต้องทำได้ การแต่งตั้งต้องเป็นธรรมซึ่งมีสัดส่วน อยู่ทั้งเรื่องอาวุโสและความเหมาะสม ต้องมีฟาสต์แทร็กด้วย ใช้ความอาวุโสอย่างเคียวบางที ก็ไม่ได้ ทหารก็เหมือนกันบางครั้งอาวุโสอย่างเคียวก็อาจไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ต้องเตรียม คนรุ่นใหม่ไว้ ไม่เช่นนั้นอาวุโสเท่ากันเกษียณพร้อมกัน ไม่เกิดความต่อเนื่องจึงต้องคัดสรรคนรุ่นใหม่ให้เหมาะสม

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องงานสอบสวนคงต้องดูแลส่วนนี้อยู่ ต้องมีกลไกให้เกิดการประสานสอดคล้อง เมื่อรับเรื่องร้องเรียนเข้ามาแล้วไม่เป็นธรรมจะทำอย่างไร ส่วนการโอนหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจโดยตรง เช่น ตำรวจรถไฟ ตำรวจจราจร อย่าลืมว่าบางอย่าง ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อยู่ที่การบริหารจัดการว่าจะทำอย่างไรให้สิ่งที่มีอยู่แล้วทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารงานของจราจร ศูนย์บก.02 ที่ดูแลการจราจรทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอำนาจแค่ไหน อย่างไร สามารถสั่งการลงพื้นที่ได้หรือไม่ ในการระบายนพื้นที่ต่างๆ ไม่ใช่เขตนี้รอดไม่ติด เขตหน้ารอดคิด

“ผมจะหาโอกาสไปดูศูนย์ควบคุมการจราจร เพราะต้องมีบทบาทตรงนี้ให้มากขึ้น เราอาจแก้ปัญหาการจราจรให้ได้ผล เป็นเรื่องที่ผมให้ความสำคัญมาก” อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเส้นทางต่างๆ จำเป็นต้องก่อสร้างอาจทำให้เกิดครดคิดซึ่งทุกคนต้องเข้าใจปัญหา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้ เพื่อประชาชนเข้าใจว่าทำเต็มที่แล้ว แต่ถ้ายังไม่เต็มที่แล้วยังมีข้อสงสัยกันอยู่ก็จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้

นายกฯ กล่าวว่า การเจริญเติบโตของตำรวจและการปรับปรุงโครงสร้างของดีเอสไอควรทำหน้าที่อะไร ในเมื่อตั้งขึ้นมาเพื่อทำคดีพิเศษ ไม่ใช่บางคดีไม่ให้ตำรวจทำ ตำรวจก็ไปให้ ดีเอสไอทำ เพราะดีเอสไอตั้งมาเป็นหน่วยงานพิเศษ เหมือนสกอตแลนด์ยาร์ด หรือเอฟบีไอ เป็นหน้าที่หรือพันธกิจที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนขึ้น แล้วบุคลากรของดีเอสไอควรจะเป็นอย่างไร มาจากตำรวจทั้งหมด ได้หรือไม่ก็ต้องลดสัดส่วนตรงนี้ลงไป เอาบุคลากรนอกที่เรียนรู้เรื่องกฎหมายระหว่างประเทศหรืออะไรมาอยู่ในดีเอสไอ